

**BỘ TƯ PHÁP  
TRUNG TÂM  
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA**

Số: 324/TLLTPQG-HCTH

V/v phối hợp trả lời đại sứ quán  
Xlô-va-ki-a tại Việt Nam

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Vụ Hợp tác quốc tế

Theo đề nghị của Vụ Hợp tác quốc tế tại Công văn số 181/HTQT-HT1 ngày 27 tháng 3 năm 2015 về việc phối hợp trả lời Đại sứ quán Xlô-va-ki-a tại Việt Nam, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin gửi Quý Vụ 02 mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 hiện đang được sử dụng tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp để Quý Vụ cung cấp cho Đại sứ quán. Đồng thời, khi cung cấp mẫu Phiếu đề nghị Quý Vụ trao đổi thêm với Đại sứ quán về vấn đề sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể:

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho cá nhân và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Đây là loại Phiếu được sử dụng phổ biến theo yêu cầu của cá nhân để làm các thủ tục xin việc làm, kết hôn, nhập quốc tịch, du học, xuất cảnh, nhập cảnh, bổ sung hồ sơ định cư ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp cho cá nhân để cá nhân biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Việc các cơ quan, tổ chức khác trực tiếp hay gián tiếp sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của cá nhân vào bất kỳ mục đích gì đều không đúng với quy định của Luật Lý lịch tư pháp về mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp.

Để việc sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp số 2 bảo đảm đúng mục đích theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, cũng như nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam, khi xét duyệt hồ sơ xin thị thực nhập cảnh, kết hôn.... đối với công dân Việt Nam, đề nghị Đại sứ quán Xlô-va-ki-a không yêu cầu công dân Việt Nam phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thay vào đó, đề nghị yêu cầu cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, là loại Phiếu cấp cho cá nhân phục vụ các nhu cầu về nhập cảnh, kết hôn, xin việc làm, du học, bổ sung hồ sơ định cư ở nước ngoài...

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về việc phối hợp trả lời Đại sứ quán Xlô-va-ki-a, xin gửi Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp.

*(Xin gửi kèm theo Công văn này mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và mẫu Phiếu lý lịch tư pháp số 2)*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Các PGĐ Trung tâm (để biết);
- Lưu: VT, HCTH.

